



ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

เรื่อง มาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของประเทศไทยได้จัดอยู่ในระยะ ๒ คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นระดับ ๓ คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือสั่งการสถานศึกษาในเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดต่อของโรคดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จึงขอแจ้งมาตรการการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. ขอชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการวิจัยระหว่างประเทศ หรือการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

๒. กรณีที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ และกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเลิกประเทศที่มีความเสี่ยงนั้น

กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงได้ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานวิทยาลัยฯ จะพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

การเดินทางไปต่างประเทศ หรือแวะผ่านประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยฯ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของบุคคลนั้น

๓. กรณีที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยทุกระดับชั้น มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา แจ้งเหตุจำเป็นต่อผู้มีอำนาจอนุญาต เมื่อเดินทางกลับให้ปฏิบัติตนตามข้อ ๔ และนักเรียน นักศึกษา รายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๔ เพื่อวิทยาลัยฯ รวบรวมและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔. กรณีที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เดินทางไปประเทศและแวะผ่านประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาร่างกายเพื่อคัดกรองโรค ที่โรงพยาบาล และพักเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน (โดยไม่ถือเป็นวันลา) ให้รายงานตัวต่อวิทยาลัยฯ ทุกวันผ่านทางอีเมลล์ แอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ตามที่ตกลง

/กรณีที่พบว่า...

กรณีพบว่ามิใช่หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์จนกว่าจะตรวจพบได้ว่าปลอดภัย ไม่เป็นโรคติดต่อดังกล่าว สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ ไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา เป็นเวลา ๑๔ วัน หลังจากกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ทำงานโดยการมอบหมายงาน หรือประชุมแบบออนไลน์ กรณีของนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้ระบบการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อทดแทนช่วงที่ขาดเรียน (แบบออนไลน์หรือตามความเหมาะสม)

ในระหว่าง ๑๔ วันที่พักเพื่อเฝ้าดูอาการ ให้ตรวจสอบดูแล และระมัดระวังตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หากมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หอบ หายใจลำบาก สัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัย ให้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

๕. หากมีบุคคลจากประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยง มาติดต่อราชการ วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ชะลอการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม การประชุม สัมมนาหรือการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่สภาวะปกติ

๖. กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือสัมผัส หรือพบว่ามีความเสี่ยง โดยได้ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือกับบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยง ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาด้วยตัวเอง และให้งดการเข้าชั้นเรียน หรือให้หยุดการมาปฏิบัติงานโดยไม่นับเป็นวันลา และให้รายงานตัวต่อวิทยาลัยฯ ทุกวัน

๗. การจัดประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการดังนี้

๗.๑ หากมีผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ ๕๐ - ๑๐๐ คน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกเสนอขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณา เพื่อเสนอวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

๗.๒ หากมีผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกเสนอขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามสายงาน นำเสนอวิทยาลัยฯ พิจารณาโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

อนึ่ง หากผู้รับผิดชอบงานและโครงการใด ได้รับอนุญาตให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว จะต้องดำเนินการประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข ทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ทุกคน เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการประชุม อบรม สัมมนา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

๘. ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันสุขภาพส่วนบุคคลของตนเองให้มีความปลอดภัย ดังนี้

๘.๑ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ อย่างน้อย ๒๐ วินาที ตามวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ของตนเองขณะที่ไม่ได้ล้างมือ

๘.๒ สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาด เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

/๘.๓ หลีกเลี่ยง...